

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  
วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้วเลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม และเชิญท่านประธานสภาฯดำเนินการประชุมต่อไป

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในครั้งนี้อันไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุมจากการตรวจสอบรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบครั้งหนึ่งแล้ว และได้ปิดประกาศไว้หน้าทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบล มีท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ จึงขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพันศิริชะ

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง ๗ คะแนนเสียงโดยท่านประธานสภาฯงดออกเสียง

ประธานสภาฯ ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง และสอบถามว่าในรายงานการประชุมดังกล่าวมีข้อความตอนใดหรือคำใดๆ ประโยคใดที่ไม่สมควรจะเปิดเผย หรือให้มีการโฆษณาประกาศให้ประชาชนทราบก็ขอให้สมาชิกสภาฯได้แจ้งต่อที่ประชุม เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอจึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าสมควรให้เปิดเผยโฆษณาได้เพียงใด โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพันศิริชะ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เปิดเผยได้ทั้งฉบับด้วยคะแนนเสียง ๗ คะแนนเสียง โดยท่านประธานสภาฯงดออกเสียง ประธานสภาฯได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติด่วน

ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในครั้งนี้อันไม่มีญัตติด่วนที่จะพิจารณาแต่อย่างใด

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติเพื่อพิจารณา

๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๒

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกชี้แจงหลักการและเหตุผลรวมถึงแจ้งรายละเอียดร่างแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง( ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาต่อไป

นายก อบต. กล่าวกับท่านประธานสภาฯและที่ประชุมว่า ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป

ข้อ ๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยาและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ก่อนปีงบประมาณถัดไป

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปีได้ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔)ไปเรียบร้อยแล้วโดยได้ประกาศใช้และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรวมถึงการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณจากแหล่งอื่นหรือหน่วยงานอื่นมาแล้วนั้น แต่เนื่องจากสภาพปัญหาในพื้นที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพและบริบทของชุมชน ประชาชนที่ประสบกับปัญหาได้เสนอความต้องการเพื่อขอให้แก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ประกอบกับมีนโยบายที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชน ปัญหาคความเดือดร้อนที่ประชาชนต้องการให้มีการแก้ไขหลายรายการที่ยังไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาคความต้องการของประชาชนและเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสมรวมถึงการขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจึงได้เสนอร่างแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง( ฉบับที่ ๒)เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
รายละเอียดตามสำเนาร่างแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง( ฉบับที่ ๒) ที่  
ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้วและจะขออนุญาตต่อท่านประธานสภา ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่  
ประชุมทราบแทนตนเองต่อไป

ประธานสภา

อนุญาตให้ดำเนินการได้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ  
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ กำหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ให้ความ  
เห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การ  
บริหารส่วนตำบล การให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบ มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งให้  
สมาชิกสภาได้ตรวจสอบว่าการจัดทำแผนได้ดำเนินการตามกระบวนการ ตามความต้องการของ  
ประชาชน เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่  
ดังนั้นในการพิจารณาจึงพิจารณาเป็นวาระเดียว ไม่ต้องพิจารณาเป็นสามวาระเหมือนการพิจารณา  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแต่อย่างใด จึงขอให้สมาชิกสภาได้ร่วมกันพิจารณาโดยละเอียด  
รอบคอบ ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
น้ำเกี๋ยน แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสุภาพร ชินะวงศ์  
(นักวิเคราะห์นโยบาย)

กล่าวกับท่านประธานสภาและที่ประชุมขอให้ทุกท่านได้ดูตามเอกสารที่แจกจ่ายให้แล้วซึ่งมี  
รายละเอียดมากพอสมควร มีทั้งการเพิ่มเติมของปี ๒๕๖๒ และของปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ตามสภาพ  
ปัญหาความต้องการของประชาชนตามที่ได้ประชาคมมา โดยได้นำเสนอรายละเอียดตามยุทธศาสตร์  
โดยเริ่มจากยุทธศาสตร์ด้านการเศรษฐกิจก่อน โดยได้นำเสนอรายละเอียดจนครบทุกโครงการ

ประธานสภา

สอบถามสมาชิกสภามีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอะไร หรือมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปตามที่  
ประชาคมได้เสนอมาหรือไม่ก็สามารถเพิ่มเติมได้ ซึ่งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ ใน  
เมื่อเห็นว่าที่ประชุมไม่มีท่านใดจะเพิ่มเติมจึงให้นักวิเคราะห์นำเสนอรายละเอียดต่อไป

นางสุภาพร ชินะวงศ์

ได้นำเสนอรายละเอียดในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ โดยแจ้งขอให้  
ได้ตรวจสอบดูไปพร้อมกันซึ่งในด้านนี้ก็มีหลายโครงการทั้งโครงการที่เป็นความต้องการระดับตำบลและ  
ระดับพื้นที่หมู่บ้าน โดยได้นำเสนอรายละเอียดจนครบทุกโครงการ

ประธานสภา

แจ้งที่ประชุมทราบว่าโครงการที่จำเป็นต้องดำเนินการทั้งของหมู่บ้านและของส่วนรวมในระดับตำบลก็  
ควรดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งเราก็มีงบประมาณรองรับแน่นอนอยู่แล้ว สำหรับ  
โครงการที่จะตั้งไว้ในปีต่อไปก็ต้องรอดำเนินการตามงบประมาณของปีนั้นๆ และขอให้ท่านนายกได้  
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

นายก อบต.น้ำเกี๋ยน

แจ้งที่ประชุมทราบว่าโครงการที่ชาวบ้านต้องการให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
โดยเฉพาะของบ้านหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ที่เรามีงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมา  
ดำเนินการเรื่องถนนลาดยางทั้งบ้านหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ทำให้เรามีงบประมาณดำเนินการเพิ่มขึ้น  
บางโครงการที่หมู่บ้านต้องการให้ดำเนินการก็อยู่ในแผนพัฒนาเดิมแต่มีหลายโครงการก็มีความจำเป็น  
ที่ประชาคมเสนอขึ้นมาใหม่และเป็นความต้องการลำดับต้นๆก็ได้นำมาบรรจุไว้ในแผนเพิ่มเติมในครั้ง  
นี้แล้วตามที่นักวิเคราะห์ได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบแล้ว

ประธานสภา

ปลัด อบต.น้ำเกี๋ยน

สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่หากมีก็ขอเชิญเสนอเพิ่มเติมในแผนงานนี้ได้  
ขออนุญาตท่านประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรณีไหนที่โครงการที่จะดำเนินการอยู่ในความ  
รับผิดชอบของหน่วยงานอื่นก็ต้องดำเนินการเรื่องการขออนุญาตดำเนินโครงการไว้แต่เนิ่นๆ

- ประธานสภาฯ** กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลสอบถามมีท่านใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ในขั้นนี้เรารับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อจะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่อไป เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเสนอรายละเอียดต่อไป
- นางสุภาพร ชินะวงศ์** ได้นำเสนอรายละเอียดในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยแจ้งขอให้ได้ตรวจดูไปพร้อมกันซึ่งในด้านนี้มีจำนวนพอสมควรโดยได้นำเสนอจนครบทุกโครงการ
- ประธานสภาฯ** สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเสนอรายละเอียดต่อไป
- นางสุภาพร ชินะวงศ์** ได้นำเสนอรายละเอียดในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ โดยแจ้งขอให้ได้ตรวจดูไปพร้อมกันซึ่งในด้านนี้ก็มีจำนวนไม่มากโดยได้นำเสนอจนครบทุกโครงการ
- ประธานสภาฯ** ขอให้ที่ประชุมได้อภิปรายในด้านนี้ซึ่งในบางโครงการก็อาจจะยังไม่ชัดเจนว่าจะดำเนินการได้หรือไม่หรืออาจเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นแต่ก็ไม่ใช่เป็นไรขอให้บรรจุในแผนไว้เผื่อมีงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่มีความประสงค์จะเข้ามาดำเนินการและสอบถามมีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกก็ขอเชิญเมื่อเห็นว่าไม่มีจึงให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเสนอรายละเอียดต่อไป
- นางสุภาพร ชินะวงศ์** ได้นำเสนอรายละเอียดในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแจ้งขอให้ได้ตรวจดูไปพร้อมกันซึ่งในด้านนี้มีจำนวนพอสมควรโดยได้นำเสนอจนครบทุกโครงการ
- ประธานสภาฯ** สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเสนอรายละเอียดต่อไป
- นางสุภาพร ชินะวงศ์** ได้นำเสนอรายละเอียดในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและสงบเรียบร้อยพัฒนาความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการสร้างความมั่นคงทางสังคม โดยแจ้งขอให้ได้ตรวจดูไปพร้อมกันซึ่งในด้านนี้มีจำนวนพอสมควรโดยได้นำเสนอจนครบทุกโครงการ
- ประธานสภาฯ** สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเสนอรายละเอียดต่อไป
- ประธานสภาฯ** ขอให้ที่ประชุมได้ช่วยกันพิจารณาให้รอบคอบในด้านนี้ก็เช่นกันตามที่หมู่บ้านเสนอมาในบางโครงการก็อาจจะยังไม่ชัดเจนว่าจะดำเนินการได้หรือไม่เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงหรือไม่ สำหรับโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้นในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหมู่บ้านมีความประสงค์จะให้ดำเนินการนั้นในส่วนตัวก็เห็นดีด้วยหากท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ มีท่านใดจะเพิ่มเติมในด้านนี้ก็ขอเชิญได้
- นายก อบต.น้ำเกี๋ยน** แจ้งที่ประชุมทราบว่าตนเองก็เห็นด้วยกับท่านประธานสภาฯและโครงการนี้เราก็ได้บรรจุในแผนมาหลายปีเหมือนกันแต่ต้องใช้งบประมาณในการติดตั้งและบำรุงรักษาค่อนข้างมากในเบื้องต้นหากทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังมีการสนับสนุนเรื่องนี้อยู่ก็จะจัดส่งไปขอรับการสนับสนุนต่อไป และกล้องวงจรปิดขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนที่ใช้อยู่ก็เริ่มชำรุดตามสภาพการใช้งานและสภาพคุณภาพของกล้องก็จะมีจัดการหาที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงเกินไปมาเปลี่ยนในเร็ว ๆ นี้
- ประธานสภาฯ** กล่าวขอบคุณทุกความคิดเห็นและแจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ดำเนินการประชุมมาจนได้เวลาพัก รับประทานอาหารกลางวันแล้วแต่เนื่องจากระเบียบวาระการประชุมยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงสั่งพักการประชุมชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และนัดประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐น.

พักการประชุมชั่วคราวเวลา ๑๒.๒๐น.

เริ่มการประชุมต่อเวลา	๑๓.๐๐น.
ประธานสภา	ดำเนินการประชุมต่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้ตรวจสอบรายละเอียดของแผนพัฒนาและได้ปรึกษาหารือได้อภิปรายเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นกันมาพอสมควรในขั้นนี้ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ทบทวนรายละเอียดที่ได้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมได้สะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องขอโดยให้แจ้งรายละเอียดตั้งแต่ยุทธศาสตร์แรกไปจนครบทุกยุทธศาสตร์อย่างละเอียดอีกครั้ง
นางสุภาพร ชินะวงศ์	ได้นำเสนอรายละเอียดจนครบทุกรายการ
ประธานสภา	แจ้งที่ประชุมทราบว่าในภาพรวมทั้งหมดที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่ต้นจนครบทุกรายการแล้วมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือเพิ่มเติมแก้ไขอีกหรือไม่ก็ขอเชิญได้ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงขอให้สมาชิกสภาได้ลงมติว่าจะเห็นชอบตามที่ได้นำเสนอหรือไม่ โดยให้ลงมติแบบเปิดเผยโดยวิธียกมือขึ้นพันสี่ระยะ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ คะแนนเสียง
ประธานสภา	ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบต่อไป
ประธานสภา	<b>๔.๒ กิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนเพิ่มเติม</b>
ที่ประชุม	แจ้งที่ประชุมทราบว่าสำหรับในวาระนี้ยังไม่มีเรื่องที่จะพิจารณา
มีมติรับทราบ	มีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕	<b>ญัตติอื่น ๆ</b>
ประธานสภา	<b>๕.๑ เรื่องจากผู้บริหาร</b>
นายก อบต.น้ำเกี๋ยน	<b>๑.โครงการขุดลอกลำห้วยน้ำเกี๋ยน</b>
นายก อบต.น้ำเกี๋ยน	ขอเชิญผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ประชาชนของบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่ ๔ บ้านน้ำเกี๋ยนใต้หมู่ที่ ๑ และทุกหมู่บ้านในพื้นที่ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนดำเนินการขุดลอกลำห้วยน้ำเกี๋ยนเนื่องจากเกิดการตื้นเขินกักเก็บน้ำได้ไม่มากทำให้ช่วงนี้ต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รวมถึงน้ำที่ใช้ในการเกษตรและใกล้จะเข้าสู่ฤดูฝนเวลาน้ำหลากก็ยังสามารถให้น้ำไหลได้สะดวก ป้องกันน้ำท่วมได้อีกทางหนึ่งจึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตั้งอยู่ที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน พร้อมสำรวจประมาณการในการขุดลอก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนจะได้สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจนกว่าจะแล้วเสร็จขณะนี้ได้ดำเนินการทางด้านเอกสารต่างๆเรียบร้อยแล้วเครื่องจักรของทางทหารเข้ามาดำเนินการคงจะประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
	-นายจิตติกร ลำทะสอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ แจ้งที่ประชุมว่าจะได้ประสานให้อีกทางหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะเป็นอย่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วและบริเวณที่จะดำเนินการจุดเริ่มทราบว่าเป็นบริเวณฝายน้ำล้นบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่ ๔ ติดกับพื้นที่สวนของตน ในเบื้องต้นได้ปรับปรุงที่ปักในสวนไว้ หากทางทีมงานของทหารจะใช้เป็นจุดปักก็ยินดีให้เข้าปักได้
	-นายประพันธ์ บุญตัน กำนันตำบลน้ำเกี๋ยนให้ข้อมูลที่ประชุมว่าจุดที่จะดำเนินการจุดแรกเป็นพื้นที่ต่อจากฝายเก็บน้ำจากประสบการณ์ของตนที่ผ่านมาจะมีปัญหาการกัดเซาะของน้ำบริเวณตัวฝายขอให้ระมัดระวังในการขุดลอกด้วย

-นายปรีชา ตีสม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ แจ้งว่าตนก็เคยได้แสดงความเป็นห่วงและเห็นด้วยกับที่ท่านกำนันให้ข้อมูลมาขอให้ระมัดระวังในการดำเนินการด้วยสอบถามทางท่านผู้บริหารและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ว่าทางทหารช่างเขาให้ข้อมูลเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

นายก อบต. แจ้งว่าในเบื้องต้นได้รับทราบบทบาทท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ได้ประสานกับทางทีมงานทหารช่างทราบว่าสามารถดำเนินการได้ ขอให้ท่านผู้ใหญ่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

นายจิตติกร ลำทะสอน แจ้งที่ประชุมว่าจากการประสานทราบว่าในบริเวณพื้นที่หน้าฝายชะลอน้ำมาถึงด้านหลังฝายกักเก็บน้ำจะเป็นการล่อกว๊ชพีชรวมถึงตะกอนที่ทับถมที่ทำให้ดินเซินเท่านั้นจะไม่มีการขุดจากระดับเดิมมากนักคงจะไม่กระทบอะไรกับฝายกักเก็บน้ำทางทหารก็ได้สำรวจออกแบบเอง

ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลและทุกท่านก็มีความปรารถนาดีที่จะให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำขาดแคลนให้เกิดผลดีที่สุุดนั่นเอง

ที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ เรื่องจากส่วนราชการอื่นและเรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมมีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มอีกจึงกล่าวขอบคุณทุกท่านพร้อมกับกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น.

การประชุมครั้งต่อไป -

สำเนาถูกต้อง  
ส.ต.อ.  
(เสีจี่ยม สายอุทธา)  
ปลัด อบต.น้ำเกี๊ยน

ส.ต.อ.เสีจี่ยม สายอุทธา ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(เสีจี่ยม สายอุทธา)  
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ  
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ยงยุทธ ดีคำวงศ์ ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(ยงยุทธ ดีคำวงศ์)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๊ยน  
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒